

Tự động hóa ngày nay đã không còn xa lạ đối với nhiều người, nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất, từ giai đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc. Và để có thể cấu thành một hệ thống tự động hoàn chỉnh thì cần có sự tham gia của nhiều thiết bị, bộ phận khác nhau. Một trong số đó là cảm biến nhiệt trong hệ thống không thể thiếu trong hệ thống tự động hóa.

Trong khuôn khổ bài viết này xin trình bày về loại cảm biến nhiệt, đặc biệt sự đa dạng khác biệt trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Trước hết cần hiểu cảm biến là gì?

Cảm biến là thiết bị dùng để đo, đếm, cảm nhận,... các đại lượng vật lý không biến thành các tín hiệu điện. Ví dụ nhiệt độ là 1 tín hiệu không điện, qua cảm biến nó sẽ trở thành 1 dòng tín hiệu khác (điện áp, điện trở...). Sau đó các bộ phận xử lý trung tâm sẽ thu nhận dòng tín hiệu điện trở hay điện áp đó để xử lý.

Đối với các loại cảm biến nhiệt thì có 2 yêu cầu như hàng đầu tiên đó chính xác đó là “Nhiệt độ môi trường cần đo” và “Nhiệt độ cảm nhận của cảm biến”. Điều đó nghĩa là việc truyền nhiệt từ môi trường vào đầu đo của cảm biến nhiệt thì nhiệt càng ít thì cảm biến đo càng chính xác. Điều này phụ thuộc lớn vào chất liệu của vỏ nên phần tiếp xúc cảm biến (cảm biến nhiệt độ t hay r cũng do nguyên nhân này quyết định). Đáng thú vị ta cũng rút ra 1 nguyên tắc khi sử dụng cảm biến nhiệt đó là: Phải luôn đảm bảo sự trao đổi nhiệt giữa môi trường cần đo với phần tiếp xúc cảm biến.

Xét về cấu tạo chung thì Cảm biến nhiệt có nhiều dạng. Tuy nhiên, chức năng cảm biến đặc biệt của chúng nằm trong các ứng dụng công nghiệp và công nghiệp thực tế được đặt trong khung làm bằng thép không gỉ, đặc biệt với một bộ phận như vỏ, có các đầu nối cảm biến với các thiết bị đo lường. Trong các trường hợp khác, đặc biệt là trong các ứng dụng thực tiễn như trong công nghiệp điện, ngành ô tô hay sử dụng loại cảm biến không có khung. Loại thiết bị như công nghiệp chức năng cảm biến này là cho kết quả nhanh với kích thước nhỏ gọn và chi phí sản xuất thấp.

Sau đây ta sẽ tìm hiểu 1 số loại cảm biến nhiệt khá thông dụng

1. Cảm biến điện (Thermocouple)

